



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศการรับสมัครสรรหา และเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน จ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา ตามลำดับจนถึงคะแนนต่ำสุด ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามเอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒ บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้า มีการสรรหาและการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีเลือกสรรนี้ เป็นอันยกเลิก

ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ดังนี้

๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างกับเทศบาลในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

๑.๓ ผู้นั้นขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะจ้าง

๒. การจ้างพนักงานจ้าง

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร จะได้รับการจ้างและทำสัญญาจ้างกับเทศบาล ตามลำดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามจำนวนอัตราว่างของแต่ละตำแหน่ง


๓. การรายงานตัว

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จะเรียกให้ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามลำดับที่และตาม จำนวนอัตราว่างมารายงานตัวเพื่อยืนยันในการทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง หากไม่มารายงานตัว ตามกำหนดเวลา ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัว ต่อไป จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายศรีวอน บุญกองรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา
(แนบท้ายประกาศประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

สอบได้ลำดับที่	หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกัญญาภัทร แสงวัน	
๒	๐๐๓	นางสาวเกศกานดา ชัดหลง	
๓	๐๐๒	นางสาวอริศรา จันทะวัง	

ในกรณีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑
มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่หลังจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
มีมติให้ความเห็นชอบ แล้วเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจะแจ้งให้ทราบและเรียกให้มารายงานตัวภายหลัง